

Số: 15 /BC-HĐND

Tuần Giáo, ngày 04 tháng 11 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND, Thường trực HĐND huyện qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay**

Thực hiện kế hoạch số 102/KH-HĐND, ngày 19/10/2020 của HĐND huyện Tuần Giáo về việc giám sát việc thực hiện kiến nghị, Nghị quyết HĐND, Thường trực HĐND qua giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND thị trấn Tuần Giáo báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### **I. NHẬN ĐỊNH TÌNH CHUNG**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các kiến nghị, Nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND huyện sau giám sát chuyên đề;**

Thường trực HĐND thị trấn ngay sau khi nhận được Nghị quyết, kết luận, báo cáo kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND thị trấn đã kịp thời, khẩn trương, nghiêm túc, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo, giao cho UBND thị trấn tổ chức thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND huyện.

Báo cáo Thường vụ đảng ủy xin ý kiến cho chủ trương lãnh đạo, đồng thời phối hợp với UBND, UBMTTQVN, các Ban ngành, đoàn thể thị trấn, tập trung nghiên cứu, thảo luận phân tích từng nội dung kết luận, Nghị quyết, báo cáo sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện để kịp thời nắm bắt, có biện pháp khắc phục những kiến nghị mà HĐND, Thường trực HĐND huyện đã chỉ ra.

##### **2. Những thuận lợi, khó khăn, trong quá trình triển khai thực hiện các kiến nghị, Nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND huyện sau giám sát;**

###### **1. Về thuận lợi:**

Thị trấn Tuần Giáo là địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, VH, XH, AN-QP của huyện, có tổng diện tích tự nhiên: 1.714,89 ha ; có 15 khối, bản, với tổng số hộ: 2129 = 8118 nhân khẩu; có 12 dân tộc anh em, luôn đoàn kết góp sức xây dựng đô thị văn minh theo hướng ngày càng phát triển.

Hội đồng nhân dân thị trấn từ nhiệm kỳ đến nay, luôn nhận được sự Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy - HĐND - UBND các ban ngành, đoàn thể của Huyện; cùng với sự đoàn kết thống nhất chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND - UBND, các tổ chức đoàn thể chính trị và nhân dân trên địa bàn thị trấn. Từ đó tình hình chính

trị, kinh tế VH - XH, QP - AN luôn được duy trì phát triển ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

## **2. Về khó khăn:**

Trong quá trình Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, HĐND, UBND thị trấn cũng còn gặp không ít khó khăn đó là: Cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đồng bộ; đất sản xuất nông nghiệp dần thu hẹp, đất nương rẫy cơ bản quy hoạch cho lâm nghiệp; giao thông nội thị được triển khai nhưng còn chậm, thiên tai lũ lụt xảy ra còn gây thiệt hại về hoa màu, tài sản của nhân dân trên địa bàn, mặt bằng dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa bền vững, tình hình an ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được ổn định nhưng vẫn còn nhiều tâm ẩn phức tạp nhất là về mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; lấn chiếm sử dụng đất đai không đúng mục đích; Năng lực của đội ngũ cán bộ công chức có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay, nên cũng có phần ảnh hưởng không nhỏ đến việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong một số mặt về phát triển KT, VH, XH, QP - AN.

## **II. Tổ chức của HĐND thị trấn Tuần Giáo**

- Tổng số đại biểu HĐND từ đầu nhiệm kỳ là: 28 đại biểu

Trong nhiệm kỳ số đại biểu tính đến nay chỉ còn 25 đại biểu với lý do: bãi nhiệm 02 đại biểu; 01 đại biểu từ trần.

- Số lượng đại biểu chuyên trách gồm:

+ Thường trực HĐND: 02 đại biểu

+ Đảng ủy: 01 đại biểu

+ UBND: 02 đại biểu

+ Các tổ chức đoàn thể : 02 đại biểu

- Đại biểu là công chức: 02 đại biểu

- Đại biểu các khối, bản: 16 đại biểu

## **III. Kết quả thực hiện sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện.**

### **1. Kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo:**

Từ đầu nhiệm kỳ Thường trực HĐND thị trấn Tuần Giáo đã chủ động phối hợp với UBND và UB MTTQVN thị trấn tổ chức quán triệt các kiến nghị, Nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND huyện thông qua các cuộc họp giao ban, Hội nghị UBND thị trấn và các cuộc họp, hội nghị ở các khối, bản.

Các báo cáo kết luận, kiến nghị, Nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND huyện, đã được Thường trực HĐND thị trấn trình BTV Đảng ủy xem xét, chủ trương thực hiện và được UBND thị trấn cụ thể các kiến nghị, Nghị quyết để tổ chức thực hiện

Các kiến nghị, Nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND huyện, sau khi được cụ thể hóa đã được UBND thị trấn tổ chức tuyên truyền, triển khai đến cử tri và nhân dân thực hiện. Đồng thời tập trung tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân, phát huy vai trò của các khối trưởng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính luôn được giám sát thực hiện có hiệu quả, tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, phát huy vai trò giám sát của cử tri, nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Giám sát việc thực hiện đảm bảo, đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ đối với các gia đình người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ hỗ trợ sản xuất để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân để góp phần xóa đói, giảm nghèo ổn định đời sống xã hội.

HĐND, UBND thị trấn thực hiện đảm bảo việc quản lý Nhà nước về ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, đúng quy định của pháp luật. Hàng năm đều ban hành các Nghị quyết về phân bổ chi tiết dự toán ngân sách thị trấn theo từng bộ phận, đồng thời chỉ đạo thực hiện việc quyết toán ngân sách đúng theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong chủ trương chung tay xây dựng đô thị văn minh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân luôn được HĐND, UBND thị trấn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm theo quy định của pháp luật.

## **2. Giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương**

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các Nghị quyết mà HĐND đề ra tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tập trung cho đại biểu thảo luận một cách sâu sắc, dân chủ sát với thực tế, đồng thời lấy ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng của Huyện để các Nghị quyết đảm bảo tính pháp luật và tính khả thi.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay số nghị quyết HĐND đã ban hành được 41 Nghị quyết về các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN; xây dựng 04 kế hoạch giám sát, 04 chương trình hoạt động của HĐND, 14 báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện, 03 quyết định, 06 thông báo, 08 tờ trình, cụ thể:

- (1). Nghị quyết về phát triển KT-XH; QP-AN: 08 Nghị quyết;
- (2). Nghị quyết về quyết toán và phân bổ ngân sách địa phương: 10 Nghị quyết;
- (3). Nghị quyết về dự toán KP HĐND: 01 Nghị quyết;

(4). Nghị quyết về phê chuẩn qui chế, chương trình hoạt động HĐND từ đầu nhiệm kỳ: 06 Nghị quyết;

(5). Nghị quyết về phê chuẩn các chức danh do HĐND bầu và Phê chuẩn: 09 Nghị quyết;

(6). Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu: 01 Nghị quyết;

(7). Nghị quyết về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND: 03 Nghị quyết;

(8). Nghị quyết về phương án giao đất giao rừng đất lâm nghiệp: 01 Nghị quyết;

(9). Nghị quyết về phân loại đơn vị hành chính = 01 Nghị quyết;

(10). Nghị quyết về thông qua đề án sáp nhập các khối, bản = 02 Nghị quyết;

Vai trò hoạt động giám sát của HĐND - UBND và các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn thực hiện Nghị quyết của HĐND đề ra trong nhiệm kỳ thể hiện ở các chỉ tiêu phát triển KT-XH; QP-AN hằng năm cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

### **3. Thực hiện chức năng giám sát của HĐND, thường trực HĐND và các đại biểu HĐND**

#### **3.1. Giám sát tại kỳ họp**

Các văn bản báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND, UBND trước khi trình kỳ họp đã được BTV Đảng ủy xem xét bổ sung và gửi cho các đại biểu trước kỳ họp theo quy định để đại biểu có thời gian nghiên cứu trước và chủ động tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp đạt chất lượng cao.

Trong quá trình thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa kỳ họp đã tập trung gợi ý cho các đại biểu tham gia vào những nội dung trọng tâm của báo cáo, dự thảo Nghị quyết để đi đến thống nhất và biểu quyết.

Thực hiện đúng theo Nghị quyết số 35/2012 QH13 Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá kết quả về các mặt công tác của từng đồng chí do HĐND bầu và phê chuẩn.

#### **3.2. Giám sát giữa 2 kỳ họp và nội dung giám sát:**

Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thường xuyên giám sát qua các kênh thông tin, trực tiếp ở các khối, bản, tại các hội nghị sơ, tổng kết, giám sát qua đơn thư khiếu nại và qua các buổi tiếp xúc cử tri.

Để xem xét mức độ tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT - XH., QP - AN... Đã đạt hay chưa, nếu chưa đạt thì cần có biện pháp tập trung chỉ đạo kịp thời để đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra từ đầu năm hoặc HĐND, UBND phải xem xét giải quyết giữa hai kỳ họp.

#### **4. Giám sát hoạt động, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân**

Sau khi nhận được kế hoạch tiếp xúc cử tri của UBMTTQVN huyện, MTTQVN thị trấn cùng với thường trực HĐND bàn bạc thống nhất tiếp xúc cử tri ở những khối, bản có nhiều vấn đề bức xúc nổi lên cho đúng thời gian kế hoạch của trên đã đề ra

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phối hợp với tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử bầu tại thị trấn tiếp xúc với cử tri theo luật định được 08 cuộc.

Số cử tri tham gia dự các cuộc tiếp xúc đạt trên 85 người/ cuộc TXCT, số lượng ý kiến cử tri tham gia bình quân từ 15-20 ý kiến/ cuộc, tỉ lệ các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết là 80% còn 10% trình lên các cấp trên xem xét giải quyết, 10% thị trấn tiếp tục từng bước giải quyết.

Số lượng đại biểu HĐND và đại biểu lãnh đạo chủ chốt được bầu tại địa bàn tham gia tiếp xúc cử tri luân đảm bảo từ 10 đại biểu trở lên/buổi tiếp xúc.

Số cuộc tiếp công dân: 10 cuộc, trong đó lãnh đạo chủ chốt tham ra tiếp công dân 5 đại biểu.

Số lượng đơn thư ý kiến, kiến nghị gửi đến thường trực HĐND và UBND: 58 kiến nghị, kết quả xử lý giải quyết xong: 57 kiến nghị còn 1 kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Vai trò giám sát của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, sau báo cáo kết luận của HĐND, Thường trực HĐND huyện; đã phát huy được trách nhiệm, quyền hạn như: Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến các khối, bản trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đem lại hiệu quả hoạt động đạt chất lượng cao.

#### **5. Mối quan hệ của HĐND với các cấp ủy Đảng và các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể từ thị trấn đến các khối, bản và cơ quan cấp trên trong hoạt động giám sát;**

Giữa HĐND với cấp ủy Đảng: HĐND chấp hành sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về định hướng phát triển KT-XH, QP-AN hàng kỳ cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy, thực hiện bầu các chức danh theo sự giới thiệu của Đảng.

Giữa HĐND và UBND là sự phối kết hợp chuẩn bị tốt các kỳ họp HĐND đôn đốc UBND tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND cùng UBND điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ giải pháp giữa 2 kỳ họp HĐND

HĐND với MTTQ theo dõi tạo điều kiện để các đoàn đại biểu HĐND các cấp khi đến tiếp xúc cử tri tại địa bàn hoàn thành nhiệm vụ. MTTQ chịu trách nhiệm thông báo công tác cùng cố xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị tâm tư nguyện vọng cử tri trước các kỳ họp HĐND.

Giữa UBND với các ban, ngành, đoàn thể là đôn đốc các tổ chức kiểm tra, giám sát hội viên của tổ chức mình trong lĩnh vực thực hiện Nghị quyết của HĐND

thị trấn và HĐND huyện, thường xuyên tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện, chấp hành tốt sự chỉ đạo của HĐND cấp trên.

#### **6. Giám sát các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND**

Việc cung cấp thông tin và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND kịp thời, đầy đủ hằng tháng.

Về cơ sở vật chất tương đối đảm bảo, kinh phí hoạt động thực hiện đảm bảo theo Nghị quyết số 48 của HĐND tỉnh.

#### **IV. Đánh giá chung về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm:**

##### **1. Đánh giá chung về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND:**

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND đã hoạt động và đạt được những kết quả trong một số lĩnh vực phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN cụ thể qua các chỉ tiêu hằng năm trên giao cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu.

##### **2. Nguyên nhân đạt được và hạn chế:**

Luôn được sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể của Huyện. Đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của Đảng ủy và sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UBMTTQVN và các tổ chức Ban, ngành, đoàn thể của thị trấn cùng với các Đại biểu HĐND, sự ủng hộ của nhân dân đã đem hiệu quả thiết thực cho hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn bộc lộ một số mặt hạn chế nhất định đó là:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ, thường xuyên,

Việc phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn thể thị trấn với đại biểu HĐND và ngược lại có lúc chưa được sâu sát, chưa duy trì được thường xuyên,

Mối quan hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri và nhân dân có một số ít đại biểu HĐND hoạt động giám sát có lúc chưa được duy trì thường xuyên, thiếu chặt chẽ.

##### **3. Bài học kinh nghiệm:**

Cần tăng cường hơn nữa, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND cần thực hiện thường xuyên theo chuyên đề giám sát.

Thường trực HĐND, đại biểu HĐND phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm quyền hạn, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.



